

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๑๓๙๗



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ. แทนตำแหน่งที่ว่าง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

อ้างอิง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๘๕๓
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ใน ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แทนตำแหน่งว่าง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งประกาศสำนักงาน
ก.ค.ศ. เรื่องการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แทนตำแหน่งว่าง โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ไปสมัครด้วยตนเอง
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้ง ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
จะดำเนินการเลือกตั้งในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ความแจ้งแล้ว นั้น

การนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ใน ก.ค.ศ. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดำเนินการตามปฏิทินที่สำนักงาน
ก.ค.ศ. กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๒๒๘๒-๕๐๙๖, ๐-๒๒๘๘-๕๖๕๐

โทรสาร ๐-๒๒๘๘-๕๖๕๐



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ศ.ศ.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ลำดับ ที่	หมายเลข ประจำตัว ผู้มีสิทธิเข้า รับเลือกตั้ง	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	๑	นายเกษม คำมุงคุณ	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒	
๒	๒	นายไพบุลย์ อินทร์งาม	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑	
๓	๓	นายอำพล แก้วมหานิล	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑	
๔	๔	นายพนธ์ แสงจันทร์	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑	

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายการุณ สักุลประดิษฐ์)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน